



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล  
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านชำป่าหวาย  
ตำบลชัยภูมิพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านชำป่าหวาย ตำบลชัยภูมิพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำและราคากลางที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพลกำหนด) ราคากลางเป็นจำนวน ๑,๘๐๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

**ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้**

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. เป็นผู้ที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยให้นำหลักฐานแบบการลงทะเบียนมายื่นในวันที่ยื่นเอกสารสอบราคาด้วย
๓. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นขอสอบราคา
๔. มีผลงานจ้างประเภทเดียวกันกับที่สอบราคานี้แต่ละโครงการในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๔๐,๐๐๐.-บาท
๕. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๖. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นทางการสอบราคาจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้างตามประกาศ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล ผู้ที่ไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างจะถือว่ายอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขขององค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล

กำหนดยื่นขอสอบราคาวันที่ ๙ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยระหว่างวันที่ ๙ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) ยื่นขอสอบราคา ณ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลชัยภูมิพล และในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ยื่นขอสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอลับแล ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอที่ว่าการอำเภอลับแล ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

/ผู้สนใจ.....

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง  
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล ระหว่างวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หรือ  
สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๕๕๔๓-๑๘๑๙ ต่อ ๑๖ ในวันและเวลาราชการ และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  
www.gprocurement.go.th และ www.Chaijumphon.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล สงวนสิทธิ์สำหรับการจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือ  
ข้อตกลงเป็นหนังสือได้ ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับ  
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งใบนุมัติเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรร  
งบประมาณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายมาตร อินมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยชุมพล